



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๔๗/๒๕๖๑

ด้วย นายดิเรก เขียวแก้ว ผู้ร้อง อายุ ๗๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๐/๒๖๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวพรทิพย์ เขียวแก้ว โดยมีได้จดทะเบียนสมรส ที่บ้านเลขที่ ๙๒ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๗ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นายฉัตรชัย เขียวแก้ว โดยผู้ร้องได้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าผู้ร้องเป็นบิดาและยินยอมให้ใช้นามสกุลของผู้ร้องและได้อุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้บุตรได้เรียนหนังสือโดยตลอดมา และแสดงออกแก่บุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกันว่าตนเองเป็นบิดาของนายฉัตรชัยอีกด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายฉัตรชัยได้ถึงแก่ความตาย ด้วยโรคมะเร็งที่คอหอย ก่อนเสียชีวิตนายฉัตรชัย มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๙๒ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๗ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีสถานภาพโสด ซึ่งมีเงินฝากอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลขบัญชี ๐๒๘-๑๓-๐๐๘๔๖๗-๗ จำนวน ๑๑๒,๕๖๑.๒๔ บาท และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๖๔๒๖ หน้าสำรวจ ๑๖๔๒๖ เลขที่ดิน ๓๗๑๐, ๓๕๐ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ตารางวา ซึ่งก่อนที่นายฉัตรชัยจะป่วยผู้ร้องเป็นผู้ดำเนินการทำเรื่องโอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นายฉัตรชัย ด้วยตนเอง ผู้ร้องเคยไปติดต่อขอรับเงินและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โดยแจ้งว่านายดิเรกยังมิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายฉัตรชัย ประกอบกับนางสาวพรทิพย์และนายฉัตรชัยได้เสียชีวิตแล้วจึงไม่อาจมาแสดงเจตนาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ให้ได้ จึงต้องให้ศาลมีคำสั่งว่านายดิเรกเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายฉัตรชัยเสียก่อนเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นายฉัตรชัย เขียวแก้ว เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายดิเรก เขียวแก้ว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายประเสริฐ เขิตทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี